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ที่ผ่านมาใครต่อใคร ? อาจตั้งค�าถามว่า สภา
คณาจารย์และข้าราชการ ท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายค้าน

หรืออย ่ าง ไร  bu l l e t i n  ฉบับ น้ีมีค� าตอบจาก  
รศ.ศรีมงคล เทพเรณู ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ “บทบาทและหน้าทีข่องสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ คือ พิทกัษ์ผลประโยชน์ให้แก่มหาวทิยาลยั 
ให ้ค�าแนะน�ากับสภามหาวิทยาลัยและผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย รวมถึงดูแลเร่ืองสิทธิผลประโยชน์ให้
ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด นอกจาก
น้ี สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ท�าหน้าที่ให้ค�า
แนะน�าในหลายเร่ืองอาทิ การรับอาจารย์ใหม่ตาม
สัญญาเพื่อรองรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 5,000 คน 
ในกรณีที่คุรุสภาจะไม่รับรองหลักสูตร ฯลฯ” 
 โดยทกุคร้ังทีม่กีารประชมุ คณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จะมีการ
สรุปการประชุมเพ่ือแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบในทุก
เร่ืองทีม่ข้ีอร้องเรียน  และน�าเสนอมหาวทิยาลยัด�าเนิน
การในขั้นตอนต่อไป ปัจจุบันเร่ืองราวสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ด�าเนินการ
อยู่น้ัน คณาจารย์และบุคลากรมีช่องทางในการบอก
ข่าวให้แก่ข้าราชการ ตลอดจนแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร 
ผ่านสื่อออนไลน์อย่าง Facebook กลุ ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ มักไม่
ค่อยถึงกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร และในระยะเวลาอัน
ใกล้นี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะด�าเนินการส่ง
ข ้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสารเพ่ือให้ถึงกลุ ่ม 

เป้าหมายมากยิ่งขึ้น
   

 

 และเมือ่วนัที ่  21 พฤษภาคม 2557 มกีารประชมุ
เสวนาทางวชิาการ เร่ือง บริหารงานบคุคลในมหาวทิยาลยั
และบทบาทภารกิจของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ 
ห้องประชมุอาคาร 11 ชัน้ 9 เวลา 09.00-16.30 น.
 รศ.ศรีมงคล เทพเรณู ประธานสภาคณาจารย์และ

ก�าหนดเร่ือง จิตอาสา และอทุศิเวลาให้กับมหาวทิยาลยั
เป็นองค์ประกอบด้วย
 จะเห็นว่าการจัดท�าโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ให้
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ส�าหรับ
การบริหารจัดการงานบุคคลให้สอดคล้องกับสภาพ
การณ์ปัจจุบัน และบริบทของตนเอง เพ่ือการพัฒนา
มหาวิ ทย าลั ยที่ ใ ห ้ ค ว ามส� า คัญ  “บุ ค ล ากร ”  
ทุกระดับ l

—  การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง บริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยและบทบาทภารกิจของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

—   รศ.ศรีมงคล เทพเรณู ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

— บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
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ข้าราชการ มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้จัดด�าเนินโครงการ สรุปประเด็น ได้ดังนี้
 การบริหารงานบุคคล คือ หัวใจส�าคัญของ
มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยจะพัฒนาหรือไม่ 
ปัจจัยคือ “บุคลากรในมหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยใน
กลุ ่มรัตนโกสินทร์ทั้ง ๖ แห่ง พบปัญหาเดียวกัน 
คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างเฉพาะบริบทของแต่ละแห่ง
เท่าน้ัน ทั้งน้ีเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพระราช
บัญญัติ ข้อบังคับระเบียบเดียวกัน พ.ศ. 2557 แต่การ
บริหารงานบคุคลในแต่ละมหาวทิยาลยั มปัีญหาสะสม
มาตลอด ตั้งแต่ใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เช่น
 ปัญหาเร่ืองสวัสดิการ กองทุนพัฒนาบุคลากร  
วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นทุกมหาวิทยาลัย ควรมอง
ข้ามบริบทบางสิ่งบางอย่างบ้าง เพ่ือการปฏิบัติงาน
บคุคล เน่ืองจากสภาพการณ์ทกุอย่างเปลีย่นแปลงเร็ว
มาก แต่ไม่ควรมองข้ามความยุตธิรรม ยึดระเบยีบของ
การคลัง หรือบางเร่ืองก็สามารถออกระเบียบได้เอง 
เพ่ือการปฏบิตัทิีค่ล่องตวั โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ 
ที่สอดคล้องกับ ดร.ศุภลักษณ์ ใจเรือง ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ได้กล่าวถึงบทบาทสภาคณาจารย์สามารถ
ช่วยด้านน้ีได้ โดยสร้างความเข็มแข็งให้เกิดใน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่อธิการบดี จนถึงระดับปฏิบัติ 
อธิการบดีต้องมีภาวะผู้น�าและมนุษย์สัมพันธ์
 ปัจจุบนัทกุมหาวทิยาลยั มรีะบบการประเมนิความ
ดีความชอบโดยประเมินตามสมรรถนะ 2 ส่วน คือ 
หน่วยงานกับมหาวิทยาลัย มีวิธีการประเมินเหมือน
กันในทุกภาคส่วน ทุกระดับ แต่อัตราการขึ้นของเงิน
แตกต่างกัน ซ่ึงอาจารย์จิรายุ พลับสวาท ตัวแทน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัธนบรีุ ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวทิยาลยัควรปรับ
เกณฑ์ให้เป็นระดับเดียวกัน จะลดปัญหาความเลื่อม
ล�้าได้ ซึ่งเรื่องนี้ ผศ.อรทัย รัตนานนท์ ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ให้วิธีการประเมินว่า ควรใช้การประเมิน
แบบออนไลน์ (Online) จะช่วยขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยั
ได้มาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก�าลังน�ามา 

ทดลองใช้อยู่ และ ผศ.บญุสม พิมพ์หน ูผู้แทนประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กล่าวเสริมเร่ืองน้ีว่าสภาคณาจารย์ฯ ต้อง
สอดส่องดูแลและควรสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยน�า
แฟ้มประวัติบุคคล (Port Folio) มาประกอบการ
พิจารณาด้วย ตั้งแต่ระดับคณะวิชา ส�าหรับอาจารย์
ประเสริฐ ฉิมท้วม ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม เสริมเร่ือง
น้ีว่า ทุกมหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
การพิจารณา / ประเมินความดีความชอบ และควร

สภ�คณ�จ�รย์และข้�ร�ชก�ร 
หน่วยพิทักษ์ผลประโยชน์
มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน คณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ประกอบด้วย

คณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

รศ.ศรีมงคล เทพเรณู 
อ.ดร.มงคล สมกิตติกานนท์
อ.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 
อ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล
อ.เอกชัย  พุหิรัญ
อ.วงศ์ทอง เขียนวงศ์
อ.ธิติ ทัศนกุลวงศ์
นายพงศกร มังกรแก้ว
นางสาวรสสุคนธ์     ไตรรงค์
นางกมลทิพย์     เช้ืองาม
นางศศิภา  สุวรรณวาล

นางสาววารุณี   หนูสมจิตร  
ว่าท่ีร้อยตรีนที   เหมัษฐิติ

นายคมกฤช     บัวแก้ว
นายประสงค์     ผ่องภิรมย์

ดร.จ�านงค์ ตรีนุมิตร 
อ.ชิระ เด่นแสงอรุณ  
อ.ธวัชชัย  พงษ์สนาม 

อ.สิงห์ สิงห์ขจร 
อ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ 

อ.สุรศักด์ิ เช้ืองาม 

อ.ภาษิต ทินนาม 

อ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์
นางสาวช่ืนชีวิน   พลายบัว
นายสุพล แซ่อ้ึง
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หลักสูตรไม่ผ่านน้ันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่
ก�าลังศึกษา เพราะเม่ือนักศึกษาจากสาขาวิชา
ต่างๆ จบหลักสตูรจจากคณะครุศาสตร์แห่งน้ีไป
แล้ว  เขาเหล่านั้นจะไม่ได้รบัใบประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาก�าหนดไว้ ซ่ึงหมายความว่า 
บัณฑิตเหล่าน้ันจะไม่สามารถสมัครเข้าเป็นครู
ในโรงเรียนรัฐทีก่ระทรวงศึกษาธกิารก�ากบัดแูลได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความวิตกกังวลน้ีส่งผลให้บรรดานักศึกษาและ    
ผู้ปกครองส่งเร่ืองร้องเรียนไปตามหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง แต่มหาวิทยาลัยรวมทัง้คณะครุศาสตร์
เองก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย          
ผู้บริหารระดับคณะจึงเร่งหา วิธีการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น เพ่ือให้ทันกับช่วงเวลาก่อนที่นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรที่ก�าลังฝึกสอนอยู่จะ
จบการศึกษา (อ่านต่อหน้า+6)
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“
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คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อต้ังข้ึนและมี

ภารกจิในการผลติครูทีมี่ศักยภาพสงูสูส่งัคมมา
นานกว่า 118 ปี สงัคมให้การยอมรับในคณุภาพ
การจัดการเรียนการสอน
 

การผลิตครูและบุคลากรด้านการศกึษา
 

 ด้วยเกียรติภูมินี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อด้าน
ครุศาสตร์เลอืกสมัครเข้าเรียนทีค่ณะนี ้และเม่ือ
พ.ศ. 2547 ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา 
ได้ให้คณะครุศาสตร์ด�าเนินการเปิดสอน 
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 5 ปี เป็นรุ่นแรกของ
คณะครุศาสตร์   ต่อมาเม่ือปีการศึกษา 
2554เป็นช่วงเวลาทีแ่ต่ละมหาวทิยาลยัมีอสิระ
ในการที่จะก�าหนดการรับนักศึกษาโดยตรง 
และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาขณะนั้น จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาได้โดยไม่จัดสอบคัด
เลือก ส่งผลให้นักศึกษามีจ�านวนมาก  เฉพาะ
คณะครุศาสตร์มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนจ�านวน
มากเกือบ 6,000 คน ซึ่งแม้ว่าตัวเลขดังกล่าว
จะสร้างความพึงพอใจให้กับอาจารย์และผู ้
บริหารในสมัยนั้น  แต่ในมิติด้านการจัดการ
เรียนการสอน และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตครู กลับต้ังข้อสังเกตว่าด้วย
ปริมาณนกัศึกษาทีม่ากขนาดนัน้ องค์ประกอบ
ทีส่นบัสนนุการจดัการศึกษาให้เกดิคณุภาพจะ
มีความพร้อมหรือไม่  ท้ายทีส่ดุความกงัวลนัน้
ก็เผยให้เห็นปัญหาตามมา

ปัญหา : สังคมตั้งคำาถาม ‘คุณภาพจะ
อยู่ตรงไหน?’

 “การรับนักศึกษาไม่จ�ากัดในปีการศึกษา 
2554 ท�าให้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์หลักสูตร 
5 ปี ในระดับชั้นปีที่ 1  จ�านวนมากถึง 5,900 คน 
ซึ่งเกินเกณฑ์ที่คุรุสภาก�าหนด การจัดการเรียน
การสอนเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ได้มีการเรียนการสอน
ต้ังแต่เช้าถึงเย็นเพราะห้องเรียนไม่เพียงพอ 
ขณะน้ันทางคณะครุศาสตร์มีจ�านวนอาจารย์
เพียงแค่ 80 คน ข่าวถูกแพร่สะพัดออกไปท�าให้
เราเสียชื่อเสียงและถูกเพ่งเล็งจากสังคมเป็น
อย่างมากเน่ืองจากเรารับนักศึกษาเกิน” ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดี
คณะครุศาสตร์  กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่
ไม่สอดคล้องกับแนวก�าหนดขององค์กรด้าน
วิชาชีพครู  
 ด้วยข้อก�าหนดในเร่ืองมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ผู ้สอนต่อจ�านวน
นักศึกษา ส� า นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก�าหนดไว้ว่าบางสาขาวิชา 
ต้อง 1 : 25 หรือหากเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ
ด้านวิทยาศาสตร์ จ�านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
หน่ึงคนต้องน้อยลงกว่าน้ันอีก ซ่ึงด้วยสภาพ
ปริมาณของนักศึกษาในขณะน้ันไม่ได้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดของ สกอ. อีกทั้งคุรุสภาก็ได้ตั้ง
ข้อสงสยัหลายประการเกีย่วกบัสภาพการจัดการ
เรียนการสอน ในฐานะที่เป็นคณะหรือองค์กรที่
ผลิตปริญญาทางการศึกษา ส่งผลให้คุรุสภาไม่
อนุมัติหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) ของคณะครุศาสตร์ การที่

      องค์ประกอบ  
       มาตรฐานการผลิต 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
3D :

มหาวิทยาลัยเข้าชี้แจงแก่คุรุสภา ปรับแก้ระเบียบ เกณฑ์ 
การทดสอบผู้เรียน และการเพ่ิมจ�านวนอาจารย์ผู้สอน

  —  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน ์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์

  —  นางสาวจุฑามาศ เตชะภิญญาวัฒน์
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
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— อังค์วรา ศรศิลป์ ผู้สมัครสอบอาจารย์  
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

— บรรยากาศการสอบข้อเขียน ส�าหรับผู้สมัครใน
ต�าแหน่งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณ
แผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

—  ประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่ผ ่านมา
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดบ้านต้อนรบัผูส้มคัรคัดเลอืกอาจารย์ใหม่
จ�านวนกว่า  700  คน  ในต�าแหน่งอาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลยั งบประมาณแผ่นดิน 
2/2557    บรรยากาศช่วงเช้าก่อนการเข้าสอบ  
มผีูส้มคัรคัดเลอืกอาจารย์ใหม่เป็นจ�านวน
มากน่ังรอบรเิวณทีพ่กัของมหาวิทยาลยัใน
มมุต่างๆ เพือ่พดูคุยและท�าความความรูจั้ก
ซึง่กนัและกนั  ตลอดจนมกีารเตรยีมความ
พร้อมในการสอบข้อเขียน
 
 คุณพนิดา ให้เหตุผลในการมาสอบคร้ังน้ี
ว่า ตนและเพ่ือนปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง   ยอมรับว่าทีผ่่าน
มาไม่เคยคิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ    

เ มือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2557 มปีระกาศจากทางคุรุสภา       
เร่ืองการรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการ

ศึกษาเพ่ือประกอบวชิาชพี ประกาศให้รับรองมาตรฐาน
หลกัสตูรและมาตรฐานการผลติปริญญาครุศาสตร์บณัฑิต
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เฉพาะปีการศึกษา 2554 จ�านวน 
7สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั สาขาวชิา
ภาษาไทย สาขาวชิาคณติศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
สาขาวชิาสงัคมศึกษา สาขาวชิาภาษาองักฤษ สาขาวชิา
ศิลปกรรมศึกษา และอกีหน่ึงหลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2552 ให้
กับสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระหว่างคุรุสภาก�าลงัอยู่
ในกระบวนการพิจารณาน้ัน เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการ

เพราะค�านึงถงึคณุภาพของนักศึกษาซ่ึงในแต่ละ
ปีรับจ�านวนมาก รวมถึงระบบการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเอกชนจะบริหารจัดการเร่ือง
การเรียนการสอนได้ดกีว่า จึงท�าให้มีความสนใจ
สอนในมหาวิทยาลัยเอกชนมากกว่าแต่การ
ตัดสินใจในการมาสมัครสอบอาจารย์ใหม่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคร้ัง
น้ี เพราะความสะดวกในการเดินทางเน่ืองจาก
บ้านของตนน้ันอยู่ใกล้กบัมหาวิทยาลัยท�าให้การ
เดินทางไปมาสะดวก  อีกทั้งได้ยินจากเพ่ือน
อาจารย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่มหาวิทยาลัย
แห่งน้ี  พูดถึงผูบ้ริหารทีมี่นโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาให้แก่นักศึกษา  คณาจารย์
และบคุลากร  เพือ่พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน
ได้    
 ขณะที่คุณอังค์วรา ผู้สอบเข้าเป็นอาจารย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เผยถึง

ฝึกสอนของนักศึกษา  ท�าให้ทัง้ผู้บริหารมหาวทิยาลยัและ
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ต่างก็รอฟังผลอย่างจดจ่อ และ
หลงัจากทีป่ระกาศออกมา หลายฝ่ายก็ต่างยนิดีและโล่ง
ใจกับผลการพิจารณา รวมไปถึงนักศึกษา  ซ่ึงเป็นที่
แน่นอนว่า เมือ่เรียนจบหลกัสตูร ก็จะได้รับใบประกอบ
วชิาชพีครู พร้อมปริญญาครุศาสตรบณัฑิตทนัที 
 คณะครุศาสตร์ถอืเป็นหน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้พร้อมกับ
การก่อตัง้มหาวทิยาลยั (พ.ศ. 2439) คร้ังน้ันมชีือ่เรียกกัน
ว่า  “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เร่ิมเปิดสอนด้านการ
ฝึกหัดครู ผลิตครูชั้นมูลเพ่ือส่งไปตามหัวเมืองต่างๆ     
ภายใต้การก�ากับของกระทรวงธรรมการ มพัีฒนาการ
เร่ือยมาตามการเปลีย่นแปลงของสงัคม กระทัง่ในปี พ.ศ. 
2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะ
ขึน้เป็น “วทิยาลยัครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมือ่ปี พ.ศ. 
2538 เปลี่ยนชื่อจาก คณะวิชาครุศาสตร์ เป็น คณะ
ครุศาสตร์ ตามประกาศใช้พระราชบญัญัตสิถาบนัราชภฏั 
คณะครุศาสตร์มคีวามตัง้ใจทีจ่ะผลติครูทีม่คุีณภาพออก
สูส่งัคมมาเป็นเวลาช้านาน และจะคงคุณภาพไว้สบืไป  l

ความรู้สกึในวันน้ีว่า  มีอาการต่ืนเต้นเล็กน้อยแต่
ระบบของทางมหาวิทยาลัยในการจัดสอบเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย  เจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับ
เป็นอย่างดี ท�าให้รู้สึกประทับใจ
 ทั้งน้ี ในช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ลง
รายละเอียดในสาขาวิชา ซ่ึงจากการสังเกต
บรรยากาศการสอบสมัภาษณ์ในแต่ละคณะน้ัน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้บางคณะจะมีผู้
สมัครสอบเป็นจ�านวนมากก็ตาม
 ภาพปรากฎการณ์การเข้าสอบคัดเลือก
อาจารย ์ ใหม ่ ของมหา วิทยา ลัยราช ภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคร้ังน้ี ชี้ให้เห็นว่า  
ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในสายวิชาชีพครูเป็น
จ�านวนไม่น้อย แม้แต่ละคนจะมีมุมมองในการ
ประกอบวิชาชีพต่างกัน แต่ท้ายที่สุดน้ัน...ผู้ได้
รับประโยชน์คอื นักศึกษาและมหาวิทยาลัยทีจ่ะ
พัฒนาต่อไปในอนาคต l

มบส.คึกคัก
ปรากฎการณ์สอบคดัเลอืกอาจารย์ใหม่

      ประกาศคุรุสภา เรื่อง
การรับรองปริญญาบัตร
และประกาศนียบัตรทาง
การศึกษาฯ

Edu-Move
กองบรรณาธิการ 
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น�าไปใช้ในการประชาสมัพนัธ์หน่วยงานของตน 
ตลอดจนโครงการต่างๆ ในรูปแบบข่าว
 ส�านกัประชาสมัพนัธ์มีความหวงัว่า หลงัจาก
อบรมคร้ังนี้ ผู ้เข้าอบรมจะน�าความรู้ที่ได้ 
รับไปพฒันาและประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานตนเอง
ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 
 ทั้งนี้โครงการ Born to be PR ระยะที่ 2   
จะจัดข้ึนอีกคร้ังระหว่างที่  6-7 กรกฎาคม 

2557 ในหัวข้อ ”การเขียน Application อย่างง่าย 

เพื่อการประชาสัมพันธ์” ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร์ ช้ัน 3 คณะวทิยาการจดัการ l

กองบรรณาธิการ 
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“

Recent news

—  คุณมนัสกวิญ ชางประยูร วิทยากรในหัวข้อเทคนิคการ
เขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์

—  คณาจารย์และบุคลากร ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ 
ร่วมถ่ายรูปหมู่เพื่อเพื่อที่ระลึก

—  (ภาพบน) ผู้เข้าอบรมเทคนิคการเขียนข่าวเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ 
ในขณะท�ากิจกรรม 
—  (ภาพล่าง) คุณวรรรดี นาคเวช วิทยากรในหัวข้อ เทคนิค
การตัดต่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

—  บรรยากาศผู้เข้าอบรมเทคนิคการตัดต่อเพ่ือกาประชาสัมพันธ์ ด้วย
โปรแกรม Adobe Premiere Pro

เมื่อวันที่ 16 – 17  มิถุนายน 2557 ส�านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Born to be PR ระยะที่ 
1 หัวข ้อ เทคนิคการเขียนข่าวเพื่องาน
ประชาสมัพนัธ์ และ เทคนคิการตัดต่อเพือ่การ
ประชาสมัพนัธ์ มี ผศ.ดร. ณุศณี มแีก้วกญุชร 
ผูช่้วยอธกิารบด ีเป็นประธานในพธิ ีโดยหัวข้อ
แรกมคีุณมนัสกวิญ ชางประยูร กรรมการผู้
จัดการ บริษทั พาวเวอร์ฟลู ครีเอช่ัน จ�ากดั เป็น
วทิยากร และ คุณวรรณดี นาคเวช เป็นวทิยากร
ในหัวข้อที ่ 2 กจิกรรมในวนัแรก คอืเทคนคิการ
เขียนข่าวเพือ่งานประชาสมัพนัธ์ คณุมนสักวนิ 
กล่าวถึงบทบาทของนกัประชาสมัพนัธ์ไว้ว่าใน   
ยุคสมัยสงัคมปัจจบุนัต่างกใ็ห้ความสนใจและท�า
กิจกรรมประชาสัมพันธ์มากข้ึน เพราะเป็น
กจิกรรมหนึง่ทีส่ามารถสือ่สารองค์กรให้เป็นที่
รู้จกั นกัสือ่สารต้องมีความคดิและทศันคติทีด่ ีมี
ความเป็นกลางอกีทัง้ต้องพฒันางานเขียนเพือ่ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด ค�านึงถึงผู้อ่านและตอบ
สนองกลุ่มเป้าหมาย การอบรมยังมีกิจกรรม
พัฒนาทักษะแบบกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้       
ฝึกปฏบิติั เขียนสปอตโฆษณาทางวทิยุและการ
เขียนข่าว  
  และในวันที่ 2 เทคนิคการตัดต่อเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premier 
Pro ในการสอน คณุวรรณด ีนาคเวช ผ่านงาน  
ตัดต่อรายการโทรทศัน์มากมาย อาทเิช่น รายการ
ชิงร้อยชิงล้าน รายการจ้อจี ้รายการชิงช้าสวรรค์ 
รายการรถโรงเรียน ฯลฯ ได้แนะน�าเทคนคิการตัด
ต่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ 

Born to be

   การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหน่ึง ท่ีสามารถสื่อสารอวค์กรให้เป็นท่ีรู้จัก  
นักสื่อสารต้องมีความคิดกับทัศนคติที่ดี และมีความเป็นกลางในการส่งสาร

ส�านักประชาสัมพันธ์ฯ
จัดโครงการ PR
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บ่ายวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่ผ่าน
มา ผศ.ดร.ลินดา เกฑณ์มา รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา เชิญผูบ้ริหาร คณาจารย์
และบุคลากร เข้าประชุมช้ีแจงนโยบายตลอด
จนภารกิจส�าคัญที่เร ่งด�าเนินการในปีการ
ศึกษา 2557 อาทิ การเตรียมความพร้อมพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรมหาวิทยาลยัราชภฏั
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2557, 
การเปิดภาคเรียนที1่/2557 ในวนัที ่15 สงิหาคม 2557, 
แนวทางการบริหารงานกองทุนสวัสดิการและ
สทิธปิระโยชน์ ฯลฯ ทัง้นี ้ รักษาราชการแทน
อธิการบดี ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และ
บุคลากรซักถามในหัวข้อหรือประเด็นที่สงสัย 
ซึ่งบรรยากาศในการประชุมคร้ังนี้เป็นไปด้วย

Meeting room
กองบรรณาธิการ 
ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

3 D : มิติคุณภาพ คือกลไกแก้ปัญหา 

หลังจากจากที่ คุ รุสภามีข ้อกังขาหลาย
ประการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการ

เ รียนการสอนของมหา วิทยา ลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในเวลานั้น พร้อมเรียกให้
มหาวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการชี้แจง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน ์และ 
ดร. วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
จากคณะครุศาสตร์ ถือเป็นส่วนส�าคัญที่ได้ร่วม
กันในกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 มหาวิทยาลัยมีการแบ่งขั้นตอนเพ่ือน�าเร่ือง
เข้าชี้แจงแก่คุรุสภา โดยมีการปรับแก้ระเบียบ 
เกณฑ์ การทดสอบวัดความสามารถผู้เรียน และ
การเพิ่มจ�านวนอาจารย์ผู้สอน โดยทั้ง 3 มิติ มี
รายละเอียด ดังนี้
•	 มิติแรก : คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ได้มีการแก้ไขนโยบายส�าหรับการรับนักศึกษาที่
จะเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555 โดยทันที โดย
ก�าหนดให้มีเกณฑ์การสอบเข้าและรับจ�ากดัตาม
จ�านวนจริงที่ได้เสนอหลักสูตรต่อคุรุสภา เพ่ือ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นักศึกษา
เกินจ�านวนที่ สกอ. ก�าหนดสัดส่วนไว้
•	 มิติที่สอง : คุณภาพและจ�านวนนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับในการจัดทดสอบวัด
ความถนัดทางด้านสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัคร
เข้าศึกษา กระบวนการน้ีนอกจากจะเป็นไปตาม
ระเบียบข้อก�าหนดแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้
สมัครเข้าเรียนด้วย เพราะกระบวนการสอบน้ีจะ
ท�าให้นักศึกษาได้ทบทวนตนเองว่าเหมาะกับ
อาชีพครูหรือไม่ ซึ่งผลจากการทดสอบนี้ ท�าให้
จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมีจ�านวนที่
เหมาะสมต่อการด�าเนินการจัดการเรียนการสอน 
(ประมาณ 4,000 คน)
•	 มิติสุดท้าย	 : คุณภาพและจ�านวนอาจารย์  
คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้เสนอ 
“โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุ
สภา” ไปยังคุรุสภาเพ่ือแก้ปัญหาอาจารย์ที่มี
จ�านวนไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักศึกษา โดยคณะ
ครุศาสตร์ได้ท�าการจัดจ้างอาจารย์ผู้สอนเพ่ิม
ด้วยข้อก�าหนดสัญญา 3 ปี เป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในระยะสั้น เพื่อให้อาจารย์มีสัดส่วน
จ�านวนเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และให้
นักศึกษาสามารถฝึกสอนได้แค่ในพ้ืนที่เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป ้องกัน
เหตุการณ์ไม่มีอาจารย์ไปนิเทศก์การสอนของ
นักศึกษาฝึกสอน
 ทั้งสามมิติดังกล่าว คณะครุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดท�าเป็นเอกสารเพ่ือ
ชีแ้จงไปยังคุรุสภาโดยละเอียด  อย่างเป็นระบบ อีก
ทัง้พยายามแสดงให้คุรุสภาเหน็ว่ามหาวิทยาลัยมี
ความยินด ีต้ังใจทีจ่ะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง l 

ความเรียบร้อย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร 
คณาจารย์และบคุลากรทกุฝ่ายให้ความร่วมมือ
อย่างพร้อมเพรียงกนั l

รักษาราชกาแทนอธิการบดี
นโยบายแก่บุคลากร

— ผศ.ดร.ลินดา เกฑณ์มา รกัษาราชการแทนอธกิารบดี และผู้
บรหิาร ร่วมชีแ้จงนโยบายแก่บคลากร เมือ่วันท่ี 16 มถุินายน 2557

— (ภาพล่าง) บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุม รับฟังแนวทางการ
บริหารงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจะ
ด�าเนินการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

— (ภาพบน) ผศ.ดร.ลินดา เกฑณ์มา รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชี้แจง
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อ าจารย์สชุาดา มานอก อาจารย์ประจ�าสาขา
วชิาการแพทย์แผนไทย คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้เสนองานวจิยัเร่ือง การศึกษา
ฤทธิ์ลดระดับน�้าตาลในเลือดของสารสกัดน�้า
จ าก ใบกฤษณาสายพั นธุ ์  A q u i l a r i a  
subintegra Ding Hau. ในหนเูบาหวานชนดิที ่2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และได้รับการสนบัสนนุทนุวจิยัจากสถาบนัวจิยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะเดินทางไปร่วมท�างานวิจัยกับ 
Showa University ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญ่ีปุน่ 

BSRU Spot
กองบรรณาธิการ 
ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

“   เกษตรกรมักจะปลูกต้น 

กฤษณาไว้เพ่ือรอน�าน�้ามันไป
จ�าหน่าย แต่ทว่าระยะเวลาการรอ
นัน้ต้องใช้เวลาเป็นปี จึงต้องการ
เพิ่มคุณค่าให้ส่วนประกอบอื่นๆ

วิจัยไกล ณ กรงุโตเกียว
 อาจารย์สชุาดาให้ความเห็นในหัวข้อวจิยัว่า 
เลือกที่จะศึกษาเร่ืองการลดระดับน�้าตาลใน
เลอืด เนือ่งจากโรคเบาหวานเป็นโรคทีเ่กดิข้ึน
ง่ายและพบได้ในบคุคลทัว่ไป เบาหวานเกดิจาก
ความผดิปกติของร่างกายทีมี่การผลติฮอร์โมน
อนิซลูนิไม่เพยีงพอ อนัส่งผลให้ระดบัน�า้ตาลใน
กระแสเลอืดสงูเกนิไป เพราะร่างกายไม่สามาร
ใช้น�า้ตาลได้อย่างเหมาะสม และโดยปกติทัว่ไป
แล้วผู้ป่วยโรคนี้มักจะใช้ยาที่สังเคราะห์ข้ึนมา
เพือ่ลดระดบัน�า้ตาลในเลอืด ถ้าผลการวจิยัออก
มาว่าสมุนไพรไทยสามารถลดระดับน�้าตาลใน
เลือดได้จริง จะท�าให้ลดการน�าเข้าของยา
สงัเคราะห์ การรับยาสงัเคราะห์ในปริมาณมากๆ
จะท�าให้เกิดผลข้างเคียงแก่ร่างกายและส่งผล
เสยีในระยะเวลานาน   

 ในส่วนของใบกฤษณา อาจารย์สุชาดามี
โอกาสได้เรียนรู้และศึกษาใบชนดินีต้ั้งแต่คร้ังท�า
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบกับ
เกษตรกรส่วนมากมักจะปลกูต้นกฤษณาไว้เพือ่
รอน�าน�า้มันไปจ�าหน่าย แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์
ต่างๆ ซึง่มีมูลค่าสงู แต่ทว่าระยะเวลาการรอน้ัน
ต้องใช้เวลาเป็นปี และได้เล็งเห็นถึงการเพิ่ม
คณุค่าให้ส่วนประกอบอืน่ๆ เพือ่ทีเ่กษตรกรจะ
ได้ใช้ประโยชน์จากส่วนอืน่ของต้นได้เต็มที ่ จงึ
ได้น�าในส่วนของใบกฤษณามาท�าการทดลอง 
นบัว่าเป็นอกีหนึง่ผลงานทีน่่าภาคภมิูใจของนัก
วจิยัไทยทีไ่ด้ร่วมไปทดลองพชืพรรณไม้ไทย ณ 
ต่างประเทศและสร้างผลงานวิจัยในนาม
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยาให้มี
คณุภาพสบืไป l 

ในช่วงเดอืนกรกฏาคม 2557 นี ้               
 ด้วยการทีจ่บการศึกษาทางด้านเคมี ท�าให้มี
ความเช่ียวชาญในการคิดค้นคว้าและทดลอง 
เพือ่ให้ได้มาซึง่ประสทิธผิลสามารถน�าไปใช้ได้
จริง อาจารย์สุชาดาเร่ิมสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภฏับ้านสมเดจ็ฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 ปัจจบุนั
มีภาระงานสอนในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลากหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็นเคมีส�าหรับการ
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการเคมีส�าหรับการ
แพทย์แผนไทย มีผลงานวจิยัเกีย่วกบัสมุนไพร
ไทยมาหลากหลายชนดิและเป็นโอกาสอนัดอีกี
คร้ังทีน่�าใบกฤษณามาเป็นตัวแปรในงานวจิยั  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้ันตอนต่อไปของการวจิยัคอืการเดนิทางไป
ยังประเทศญ่ีปุน่ เพ่ือร่วมท�างานวิจยักบั Showa 
University ณ กรุงโตเกยีว มหาวทิยาลยัด้าน
วทิยาศาสตร์สขุภาพ ด้วยความครบครันและมี
ประสทิธภิาพด้านเทคโนโลยีของห้องปฏบิติัการ 
Showa University จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสม
ทีส่ดุในการท�าวิจยัคร้ังนี ้ เพ่ือลดระยะเวลาการ
ทดลองให้กระชับข้ึน    

—  อาจารย์สุชาดา มานอก  
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

—  ภาพห้องปฏิบัติการ Showa University

—  ภาพห้องปฏิบัติการ Showa University

พรรณพืชไทย
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หากท่านได้เดนิช้อปป้ิง ณ ศูนย์การค้าใดๆ 
ก็ตาม ท่านอาจได้พบกับร้านขายสาย

พลาสติก หรือเม็ดบีทพันสายชาร์จโทรศัพท์ 
สายหูฟัง อยู่บ้าง ซึ่งก็มีหลากหลายสีในการ
เสนอขายพร้อมค่าบริการในการพนัสาย ราคา
ส่วนใหญ่จะตกอยู่ทีป่ระมาณ 80-200 บาท ซึง่
นับว่าเป็นแฟช่ันที่เกาะกระแสนิยมในยุคนี้     
จริงๆ ซึ่งแน่นอนว่าท�าให้ดูสวยงาม แต่สิ่งที่
หลายท่านอาจยังไม่ทราบคือ มันจะท�าให้
คณุภาพการใช้งานเสือ่มลง เนือ่งจากทกุคร้ังที่
เราใช้งานทัง้การชาร์จไฟ และเสยีบหูฟัง จะเกดิ
ความร้อนในสายไฟ ซึง่โดยทัว่ไปทัง้สายชาร์จ
และหูฟังตามปกติจะมีฉนวนทีหุ้่มสายอยู่  และ
ถูกออกแบบมาให้สามารถระบายความร้อนได้
โดยปกติ จงึสามารถใช้งานได้ตามอายุงานทัว่ไป

BooksIT week

ส�านักวิทยบริการอาจารย์พรทิพย์ เหลียวตระกูล
สาระน่ารู้ แนะน�าหนังสือน่าสนใจ

  การใช้สายพลาสติก  
หรอืเม็ดบทีพนัสายชาร์จ

โทรศัพท์จะท�าให้ม ี
ประสิทธิภาพลดลง 

เทคโนโลยี 
ดาบ 2 คม ด้วยรัก 

และช็อกโกแลต 

ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

ส�าหรับอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ชั้น 4 เลขหมู่ 177.7 ล262ด 2556)   (ชั้น 4 เลขหมู่ 303.483 ด392ท)

คุณอนันต์ แต่โทษมหันต์
โดย ดาณุภา ไชยพรธรรม  โดย ลาซ เมดาร์ด

100 เรือ่งราวประทบัใจ เพ่ิมความสดใสและ
ความหวานแก่ชวิีต ทีจ่ะท�าให้คุณย้ิม หวัเราะ 

น�า้ตาซึม หวัใจพองโต เเละครุ่นคดิถึงชวิีต ในเเง่
มุมที่คุณอาจมองข้ามหรือไม่เคยเเม้เเต่จะ
ช�าเลืองมอง ด้วยค�าคม เเละข้อเขียนของผู้คน
มากมายที่จะท�าให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคือของขวัญ
ล�้าค่า เชิญสัมผัสถึงพลังของค�าพูดที่ย่ิงใหญ่  
เสนอเเด่คุณจากใจด้วยหนังสือเล่มนี้ l

เทคโนโลยีต่างแวดล้อมอยู่รอบตัวเรา สร้าง
ความสะดวกสบายให้แก่เรากจ็ริง แต่เรากเ็คย

คิดถึงโทษที่แฝงมากับเทคโนโลยีเหล่าน้ันด้วย
หรือไม ่? มาท�าความเข ้าใจกับมันให้ดีใน 
“เทคโนโลยีดาบ 2 คม คณุอนันต์ แต่โทษมหนัต์” 
เล่มนี้ เพื่อตระหนักถึงโลกอีกด้านของมัน ขณะ
ที่มันท�าประโยชน์แก่เรา ก็สร้างโทษมหันต์ให้
ด้วยเช่นกัน l

รับสมัครตัง้แต่วนันี ้– 30 มิถุนายน 2557 เร่ิม
อบรม 2 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2557 
เวลา 17.00 – 19.00 น.

ในวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ 
รับจ�านวนจ�ากัด 50 ท่าน ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ส�าหรับ 20 ท่าน ที่มีคะแนนสูงสุด จะได้รับสิทธิไป
อบรมภาษา ณ ประเทศจีน)

สนใจติดต่อ ส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ อาคาร 10 ชั้น 3 หรือโทร. 0-2473-7000 ต่อ 1740

หากแต่ในวันนี้  ส�าหรับท่านที่ ช่ืนชอบ
การน�าสายพลาสติก หรือเม็ดบีทพันสาย

ชาร์จโทรศัพท์ สายหูฟัง ไปพนัไว้ ผลทีต่ามมา
คือ สายจะเกิดความร้อนที่ไม่สามารถระบาย
ออกมาได้  และท�าให้เสือ่มสภาพการใช้งานได้
เร็วข้ึน และหากเป็นสายชาร์จ หรือหูฟังทีไ่ม่ได้
มาตรฐานอยู่เป็นทนุเดมิ สายจะไหม้เอาง่าย ๆ  
หรือไฟฟ้าอาจจะลัดวงจรได้เช่นกัน l
 

ที่มา :  เจ้าฟ้า ฮวงจุ้ย In Trend

—  ภาพตัวอย่างหน้าปกหนัง ด้วยรักและช็อกโกแลต—  ภาพตัวอย่างหน้าปกหนังสือ เทคโนโลยี ดาบ 2 คม 
คุณอนันต์ แต่โทษมหันต์

—  ภาพตัวอย่างการใช้สายพลาสติก หรือเม็ดบีทพันสายหูฟัง 
สมาร์ทโฟน

คุณรู้หรือไม่ว่า….....


